
การประชุมรบัฟังความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาระบบไฟฟ้าในพ้ืนท่ีต  าบลสะตอ 

 

 

               เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในต าบลสะตอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า โดยมีนายปราโมทย์ จันทร์
กระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะตอ เป็นประธานในการประชุมฯ โดยร่วมกับคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน ประจ าเขต ๘ จังหวัดชลบุรี ร่วมชี้แจง รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยมี
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสะตอ หมู่ที่ ๑ – ๙ จ านวน ๕๒ ราย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
 

 



๒ 
  
              โดยในที่ประชุมได้น าเสนอปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เพื่อให้ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
              ๑.ซอยยุติธรรม หมู่ที่ ๔ มีปัญหากระแสไฟฟ้าตก มีผู้ใช้ที่เดือดร้อน จ านวน ๑๐ ครัวเรือน รวมเป็น
ระยะทางท้ังสิ้น ๑ กิโลเมตร 
    ๒. ซอยวงษ์วิทยา หมู่ที่ ๙ มีปัญหากระแสไฟฟ้าตก มีผู้ใช้ที่เดือดร้อน จ านวน ๑๕ ครัวเรือน รวมเป็น
ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร (ปัจจุบันมีระบบไฟฟ้า ๑ เฟส จ านวน ๒ สาย) 
              ๓. ซอยสะแอว หมู่ที่ ๓ มีปัญหากระแสไฟฟ้าตก มีผู้ใช้ที่เดือดร้อน จ านวน ๗ ครัวเรือน รวมเป็น
ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร (ปัจจุบันมีระบบไฟฟ้า ๑ เฟส  จ านวน ๒ สาย) 
              ๔. ซอยคุ้มยายไหม หมู่ที่ ๕ มีมิเตอร์รวมที่ติดตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนผู้ใช้ไฟ เป็นระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
อยากให้ขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปให้ใกล้บ้านเรือนประชาชน ๕ หลังคาเรือน 
              ๕. ซอยนามะขาม-วังห้าง หมู่ที่ ๑ ไม่มีไฟฟ้าใช้ บางจุดมีกระแสไฟฟ้าตก เป็นระยะทาง ๑ กิโลเมตร มี 
๑๐ ครัวเรือนมีมิเตอร์แล้ว แต่เดินสายภายในไกล 
              ๖. ซอยยายมอญ หมู่ที่ ๑ มีผู้ใช้ที่เดือดร้อน จ านวน ๑๓ ครัวเรือน เป็นระยะทาง ๑ กิโลเมตร สายไฟอยู่
บนต้นไม้ และมีสายไฟละพ้ืน ไม่เรียบร้อย แจ้ง กฟภ. เป็นระยะเวลา ๑ ปีแล้ว แต่ยังไม่ด าเนินการ 
              ๗. ซอยรุ่งเรือง ๒ หมู่ที่ ๑ มีปัญหากระแสไฟฟ้าตก มีผู้เดือดร้อน จ านวนมากกว่า ๑๐ ครัวเรือน 
(ปัจจุบันมีระบบไฟฟ้า ๑ เฟส จ านวน ๒ สาย) ระยะทางท้ังสิ้น ๑.๕ กิโลเมตร  ต้องการให้มีระบบไฟฟ้า ๓ เฟส 
              ๘. ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ ๖ มีมิเตอร์แล้ว เดินสายภายในเอง ระยะทางไกล ๓๐๐ เมตร มีผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวน 
๗ ครัวเรือน 
              ๙. ซอยรอบอ่าง หมู่ที่ ๖ มีปัญหากระแสไฟฟ้าตก มีผู้เดือดร้อน  จ านวน ๕ ครัวเรือน ระยะทางทั้งสิ้น ๑ 
กิโลเมตร  
              ๑๐. ซอยยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๖ มีปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อย (ปัจจุบันมีระบบไฟฟ้า ๑ เฟส จ านวน ๒ 
สาย) มีการใช้น้ าประปา มีผู้เดือดร้อน จ านวน ๕๐ ครัวเรือน  ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๑.๕ กิโลเมตร 
              ๑๑. ซอยโชคพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๖ มีปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อย มีผู้ใช้ที่เดือดร้อน จ านวน ๑๐ ครัวเรือน 
รวมเป็นระยะทาง ๔๐๐ เมตร  
              ๑๒. ซอยอีสานร่วมใจ ๒ หมู่ที่ ๑ มีปัญหากระแสไฟฟ้าตกบ่อย มีผู้ใช้ที่เดือดร้อน มากกว่า ๑๐ ครัวเรือน 
มีกระแสไฟฟ้าแรงต่ า ๒ สาย ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๕๐๐ เมตร 

              ความเห็นที่ประชุม 
              ๑. ในเบื้องต้นให้ประชาชน/เกษตรกรผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบปัญหา ให้ส่งตัวแทนไปแจ้งกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ าเภอเขาสมิง เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา เช่น การขอขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ในส่วนของต้นซอย กลาง
ซอย และปลายซอย ซึ่งในการขอระบบไฟฟ้า ๓ เฟส นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมแต่อย่างใด ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไปด าเนินการ
แจ้งได้เลย 
              ๒. จะมีการบูรณาการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน โดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กก.พ.) 
ประจ าเขต ๘ จังหวัดชลบุรี จะได้มีการประสานเร่งรัดการด าเนินการไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเขาสมิง และ
หลังจากนั้นจะมีการเรียกประชุมเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการต่อไป  

              มติที่ประชุม 
              เห็นชอบและมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประจ าเขต ๘ จังหวัดชลบุรี ด าเนินการ
ประสานข้อมูลเพ่ือเร่งรัดการด าเนินการ และให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะตอเชิญผู้ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
พิจารณาเพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการต่อไป  
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